



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. กษ. เตรียมแผนบริหารผลผลิตกระเทียม ปี'63	ไทยโพสต์
2. เอกชนมีนกำลังซื้ออีด ดุดดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ 17 เดือน	แนวหน้า
3. คอถัมน์: อี๊ด เทอร์โบ ดับเครื่องชน: ระวัง! 3 สารพิษใครครอบครองติดคุก	คมชัดลึก
4. จัดตั้ง 'หัวหน้า' ทีมเศรษฐกิจ	เดลินิวส์
5. ดชนีเชื่อมั่น 2 สถาบันดิ่งเหว	ไทยรัฐ
6. ทางเลือกทางรอดเกษตรกร เมื่อไม่มี 3 สารเคมีฎีกายืนประหาร 'อาเธอร์'....	มติชน
7. ด้านบวก ด้านลบของ ปารีณา ไกรคุปต์ ต่อ พลังประชารัฐ	ข่าวสด
8. ปั้นข้าวหอมมะลิที่สุดในโลก ตราฉัตรมุดแบรนต์.. อักพะเยา	ไทยรัฐ
9. 'มนัญญา' ลั่นพร้อมดูแลเกษตรกร ลดผลกระทบหลังเลิกใช้ 3 สารเคมี	แนวหน้า
10. 'สุริยะ' ถก3สารพิษ 27 พ.ย. นี้	เดลินิวส์
11. อลงกรณ์-ทูตไทยถก 'เอฟเอไอ'	ข่าวสด
12. คอถัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : แบนสารพิษทำต้นทุนเพิ่ม กษ.เร่งเยียวยาเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8411 หน้า : 5 (ล่างขวา)



รับเผือกร้อนที่ดิน ส.ป.ก.

ท ลังเกิดปมร้อนการครอบครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่ ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ **เฮ-น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์** ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังเป็นปัญหา ถูกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี **พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส** เป็นประธานกรรมาธิการฯ สั่งตรวจสอบว่าอยู่ในที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และป่าสงวนแห่งชาติ จ.ราชบุรี หรือไม่

กระทั่งกลายเป็นประเด็นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการสอบการทุจริตรณการเมืองที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ท่ามกลางการจับตาของทุกฝ่าย

โดยเฉพาะเมื่อรัฐ **น.ส.ปารีณา** ดอตเข้าทำเนียบรัฐบาล ขึ้นตักบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องทำงานของ **บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร**

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง แต่ น.ส.ปารีณาระบุเพียงว่ามายืนเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้น

ด้าน **บิ๊กป้อม** ก็ปฏิเสธด้วยว่า น.ส.ปารีณาไม่ได้เข้าพบตนเอง แต่ทั้งนี้ก็มีรายงานข่าวว่า น.ส.ปารีณาได้เข้าพบ **บิ๊กป้อม** เพื่อร้องเรียนปมที่ดินดังกล่าว

เรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นเผือกร้อนให้ **นายวิณะโรจน์**



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ทรัพย์ส่งสุข เลขานุการ ส.ป.ก.ต้องรับไปเสาะหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนายวิณะโรจน์ได้ให้ น.ส.ปารีณาเข้าพบเพื่อชี้แจง ขณะเดียวกันได้ให้ปฏิรูปที่ดิน จ.ราชบุรีเข้าไปติดป้ายหน้าพื้นที่ 1,700 ไร่ ว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.ในระหว่างที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังพ่นพิษไปถึงการตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ฝั่ง อ.สวนผึ้งกว่า 600 ไร่ ที่มีกระแสข่าวว่าเป็นของครอบครัว น.ส.ปารีณาด้วยเช่นกัน

สำหรับ **นายวิณะโรจน์** เป็นเลขานุการ ส.ป.ก.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เกิดปี 2508 จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ม.ธรรมศาสตร์, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต

จบหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34/2555 ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53/2552 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

ผ่านการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ก่อนขยับขึ้นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และโยกไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง**เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ก่อนดำรงตำแหน่งเลขานุการ ส.ป.ก.

6 โลกธุรกิจ



**เอกชนมีนกำลังซื้ออัด
จุดดัชนีเชื่อมั่น
ต่ำสุดในรอบ
17 เดือน**

เอกชนมีนกำลังซื้ออัด จุดดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ 17 เดือน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลกำลังซื้อในส่วนบุคคลที่ยังชะลอตัว และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประสบปัญหาด้านการเงิน หลังจากสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รวมทั้งสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐยังคงยืดเยื้อ และการแข็งค่า

ของเงินบาท ที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง

โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ภาคเอกชนมีกำหนดการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องจากมาตรการที่ธปท.ใช้ดูแลค่าเงินบาทอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอเท่าที่ควร

“เราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ธปท.ทำได้ไม่ได้ เพราะอยู่ในอำนาจของธปท.ทำได้อยู่แล้ว แต่เอกชนอยากบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้อาจนอกเหนือเกินขอบเขตของธปท. เช่น การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายที่

ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงมาตรการเปิดเสรีให้นำส่งเงินออกนอกประเทศที่ธปท.ดำเนินการอยู่ คนยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้คนรับรู้และเข้าใจมากขึ้น และอื่นๆ ที่ต้องทำเวิร์กช็อปว่าจะทำอย่างไร เชื่อว่าจะช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้ในระดับหนึ่ง” นายสุพันธุ์กล่าว

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 102.9 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 103.4 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ปัญหาเบริกซิท รวมทั้งการที่ไทยถูกสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางภาษี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14087

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 51.72 Ad Value: 77,580

PRValue (x3): 232,740

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนมีเงินกำลังซื้ออึด จุดดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุดในรอบ 17 เดือน

อุตสาหกรรม(จีเอสพี) ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทำให้สินค้าส่งออกของไทยราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ภาคเอกชนมีความเห็นเสนอให้ภาครัฐควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขยับ. ประกาศเรื่องปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท เร่งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-อียู เร่งการลงทุนภาครัฐเพื่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน ส่งผลต่อห่วงโซ่มูลค่าของเอสเอ็มอี ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยภาค

การส่งออกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก และเร่งการเจรจาขอคืนสิทธิจีเอสพีกับสหรัฐ

“นอกจากนี้ ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักในการหาแนวทางดูแลเศรษฐกิจฐานราก เพราะที่ผ่านมายังไม่มีแผนออกมาชัดเจน รวมทั้งอยากให้รัฐบาลตั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจขึ้นมาให้ชัดเจน เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพราะขณะนี้การดำเนินงานทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจจำนวนมาก อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกิดความล่าช้า” นายสุพันธุ์กล่าว

ออด เทอร์โบ ดับเครื่องชน

oddturbo1900@gmail.com



ระวัง! 3 สารพิษ ใครครอบครองติดคุก

มีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบถึง
เส้นตาย วันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะไม่มีการใช้
หรือครอบครอง 3 สารพิษได้อีกต่อไป และ
มีความผิดถึงติดคุกได้

มีข้อความอย่างเป็นทางการว่า เกษตรกร
จะไม่สามารถใช้หรือครอบครอง 3 สารเคมี
ทางการเกษตรที่ห้ามใช้ ได้แก่ พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจาก
คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติตามที่คณะ
กรรมการ 4 ฝ่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ที่ให้ขึ้นทะเบียน 3 สารเคมีทางการ
เกษตร

จากเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 เป็น
ประเภท 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้
ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบ
ครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ มีอีกพอสมควร
และในฐานะของคนไทยคนหนึ่งอย่าไปคิดว่า
เป็นการเมืองระหว่างประเทศ

ขอให้หลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองไว้ดีที่สุด

ออด เทอร์โบ



**เบาหวานต้องรักษาต่อเนื่อง
อย่าเครียดหรือซึมเศร้า**

ผมเป็นคนโคราชครับ ได้รับเอกสารจาก
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ เป็นประจำ
ซึ่งมีประโยชน์มากและขอเป็นสื่อกลางแจ้งให้

ทราบจาก 'นพ.กิตติวี โพธิ์โน' ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแห่งนั้นมาแจ้งให้ทราบเป็นความรู้ว่า
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วย
โรคเบาหวานโดยเฉพาะรายใหม่ มีข้อเสนอแนะให้
ผู้ป่วยปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้ 1.ทำความเข้าใจ
กับโรคให้ดีที่สุด โดยสอบถามอาการและการ
รักษาจากแพทย์หรือพยาบาลให้เข้าใจ จะทำ
ให้เกิดความมั่นใจ คลายความกลัว ความกังวล
และปฏิบัติตามคำแนะนำ 2.เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงพยาบาลจัดขึ้นร่วมกับเพื่อนผู้ป่วยโรค
เบาหวาน ซึ่งจะได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติ
ตัวที่สำคัญ เช่น การควบคุมอาหาร การออก
กำลังกาย การดูแลจิตใจให้แจ่มใส และได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดี ๆ กับผู้ป่วยด้วย
กันด้วย

3.หาความรู้สึกว่าอารมณ์ดีเครียด ให้คลาย
ความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ฝึกการหายใจ
โดยใช้กลัมนเนื้อหน้าท้อง นั่งสมาธิ ฝึกการผ่อนคลาย
เป็นต้น สามารถขอคำแนะนำได้ที่สถาน
พยาบาลใกล้บ้าน และ 4.หมั่นดูอารมณ์ หาก
รู้สึกว่าการณ์ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น หงุดหงิดง่าย เบื่อหน่ายชีวิต จิตใจหดหู่
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ไม่มีสมาธิทำงานหรือ
ทำกิจวัตรประจำวัน โดยมีอาการติดต่อกันนาน
เกิน 2 สัปดาห์ ขอให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษา
ที่สายด่วนสุขภาพจิตหมายเลข 1323 ฟรีตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
อย่างทันทั่วทั้งที

ครอบครัวยังมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควร
ดูแลให้กำลังใจเพื่อไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึก
โดดเดี่ยว อยู่คนเดียว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
พาไปพบแพทย์ตามนัดหรือพาไปเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม งานบุญต่างๆ ในกรณีที่
ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ ควรยกย่องคุณค่าอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีกำลังใจดี ก็
จะทำให้การดูแลตัวเองดี

ผมจึงแจ้งมาเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องและพยายามอย่าให้เกิดความเครียด
หรือซึมเศร้าขึ้นมาเพราะเป็นต้นน้ำแห่งโรค
หลาย ๆ อย่าง ขอขอบคุณคุณหมอที่เป็นห่วงและ
บอกวิธีต่างๆ มาเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นกัน
เยอะมาก ๆ

วิมล (โคราช)

เรียนคุณ 'วิมล' โคราช

ขอบคุณสำหรับจดหมายที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพร่างกายซึ่งผมเองก็ได้รับเอกสารนี้
เช่นกันจึงขอกระจายข้อความให้ทราบทั่วกัน
อีกทางหนึ่ง

เรียนให้ทราบว่าโรคเบาหวานต้องรักษา
ดูแลกันอย่างต่อ ๆ กันหรือต่อเนื่องกันและ
อย่าเครียดหรือซึมเศร้า เพราะมีผลกระทบ
ถึงกันด้วย

ที่ว่ามีผลกระทบต่อกันนี้เพราะโรคซึม
เศร้าจะปล่อยตามบุญตามกรรมหรือไม่หวัง
ตัวเองและจะไม่สามารถคุมน้ำตาลให้ปกติได้
โรคเบาหวานที่เป็นกันมากในหมู่คนไทย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6486

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 55.28

Ad Value: 59,702.40

PRValue (x3): 179,107.20

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ออด เทอร์โบ ดับเครื่องชน: ระวัง! 3 สารพิษโคโรนาครอบครองติดคุก

จะทำให้ระดับน้ำตาลสูงและสรุปว่าต้องทำจิตใจให้ปกติ

อาจจะมีเรื่องหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตโปรตุเกสก็ปล่อยวางบ้าง จึงแจ่มใสมามากด้วยความปรารถนาดี

ออด เทอร์โบ



ตัวอย่างที่ทำได้จากเรือนจำ

ส่งท้ายด้วยจดหมายจากคุณ 'สุจริต' นครปฐม ซึ่งแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ต้องขังที่เรียนจบปริญญาตรีจาก มมร. มา

นี่เป็นความมานะพยายามและเป็นตัวอย่างที่ควรแก่การยกย่อง แสดงว่าต่อไปจะเป็นผู้มีความรู้เป็นคนที่ของสังคมได้

ออด เทอร์โบ



ขอเป็นกำลังใจ - ชื่นชม

ผู้ต้องขังเรียนจบ ป.ตรี

ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังที่เรียนจบปริญญาตรีจาก มมร. หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามเป็นคนที่ของสังคมต่อไปในอนาคตและมีความมานะพยายาม

ทั้งเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่มีผู้ต้องขังในเรือนจำจากโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้มีที่พ้นโทษแล้วมาเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร 7 คน ส่วนอีก 9 คน จะมีการนำปริญญาบัตรไปมอบให้ในเรือนจำ

เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สุจริต (นครปฐม)

ทั้งนี้ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ ภาคเอกชนจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องจากมาตรการปัจจุบันที่ธปท.ใช้ดูแลค่าเงินบาทอาจไม่เพียงพอแล้วผู้ประกอบการภาคส่งออกเท่าที่ควร

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. กล่าวว่า ได้ปรับลดประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ปีนี้ลดลง 40,000 คัน มาอยู่ที่ 2.1 ล้านคัน แต่ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.79% เนื่องจากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 10,000 คัน รวมทั้งลดเป้าหมายการผลิตเพื่อขายในประเทศลง 30,000 คัน โดยอยู่ที่ 1.75 ล้านคัน ส่วนภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ยังเหมือนเดิม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไทยประจำเดือน ต.ค. 62 อยู่ระดับ 46.0 ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน จากผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่มีผลต่อการส่งออก, สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับลดเป้าหมายจีดีพีไทยในปี 62, ภาคการบริโภคชะลอตัว, ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรบางรายการเริ่มลดลงจนกระทบต่อรายได้เกษตรกร, เงินหมุนเวียนในธุรกิจที่ฝืดเคืองก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็นต้น.

● ขึ้นมาตรการดูแลค่าเงินบาทยังไม่เพียงพอ ดัชนีเชื่อมั่น 2สถาบันดึงแหว

ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.ดึงแหว เป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน เหตุ สารพัดปัจจัยรุมกระหน่ำ ภาคเอกชนขอเคลียร์ปัญหาคาใจกับ “คลัง-ธปท.” วันที่ 27 พ.ย.นี้ ร้องหา “สมคิด” ให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเต็มตัว ขณะที่ความเชื่อมั่น หอการค้าไทยวูบในรอบ 22 เดือนเช่นกัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนี ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเมื่อเดือน ต.ค.ที่ ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 91.2 ปรับตัวลดลงจากเดือน ก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง ต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิ.ย.61 เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลกำลังซื้อ ในส่วนของประชาชนในภูมิภาคที่ยังชะลอตัวและ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประสบปัญหาด้านการเงิน หลังจากสถาบันการเงิน มีความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รวมทั้ง สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ และการแข็งค่าของเงินบาทที่ทำให้ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง

“ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ ภาคเอกชนมีกำหนด การหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องจากมาตรการที่ ธปท.ใช้ดูแลค่าเงินบาทอยู่ ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอเท่าที่ควร”

สำหรับดัชนีอุตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือน ข้างหน้า สมาชิก ส.อ.ท. ที่ตอบแบบสอบถามคาด- การณ์ว่าจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 102.9 ลดลง จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 103.4 เนื่องจาก ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจใน ประเทศและเศรษฐกิจโลก ที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งการที่ประเทศไทยถูกสหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทำให้ สินค้าส่งออกของไทย มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังต้องการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลัก ในการหาแนวทางดูแล เศรษฐกิจฐานราก เพราะที่ผ่านมายังไม่มีแผนออกมาชัดเจน รวมทั้ง อยากรัฐบาลตั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจขึ้นมาให้ชัดเจน เช่น มอบให้นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เพราะ ขณะนี้การดำเนินงานทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจ จำนวนมาก อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจเกิดความล่าช้า

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ซึ่งสำรวจจากความคิดเห็นสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ เดือน ต.ค.62 พบว่าอยู่ที่ระดับ 46.0 ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน เพราะผลกระทบสงคราม การค้าสหรัฐฯ-จีน ที่มีผลทำให้การส่งออกไทยลดลง, สหรัฐฯ ตัดสิทธิ จีเอสพี, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดเป้าหมายเศรษฐกิจไทยปี 62, ภาคการบริโภคชะลอตัว, ปริมาณ ผลผลิตสินค้าเกษตรบางรายการเริ่มลดลงจนกระทบต่อรายได้เกษตรกร, เงินหมุนเวียนในธุรกิจฝืดเคืองก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“แม้จะมีปัจจัยลบที่ลดความเชื่อมั่น แต่จะมีปัจจัยบวกที่จะช่วยพยุง เศรษฐกิจจำนวนมาก เช่น การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านชิม ซ้อป ใช้, ราคาที่ดินในย่านปริมณฑลพุ่งขึ้น 3-5 เท่า จากการเชื่อมต่อ ของรถไฟฟ้า, รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคเกษตรอย่าง ต่อเนื่อง, มาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐที่ส่งผลดีต่อยอดขายและ คำสั่งซื้อของผู้ประกอบการ และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นในช่วง วันหยุดยาว เป็นต้น”

ทางเลือกทางรอดเกษตรกร เมื่อไม่มี 3 สารเคมี

เหลืออีกไม่กี่วันสำหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ทั่วประเทศจะต้องยุติการใช้ 3 สารเคมี คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ปรับจากวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 เป็นประเภทที่ 4 ที่ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง โดย **มัญญาไทยเศรษฐ์** รัฐมนตรีและสหกรณ์ ระบุในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศเพื่อรับทราบแนวทางในการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนที่มีสารทั้ง 3 ตัวในครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้า หรือเอเยนต์สายส่ง หากหลังวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ใครครอบครองสารทั้ง 3 ตัวจะมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งโทษปรับและจำคุก

สาคร ปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นหนึ่งในสถานที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ได้ให้ความเห็นว่าง 3 สารเคมีที่ถูกแบน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ไกลโฟเซตกำจัดวัชพืช แต่ก็ไม่ต้องใช้สารตัวนี้ก็ได้น โดยนำเครื่องมาตัดหญ้ามาใช้ทดแทน และส่วนที่ใช้ในเรื่องของไร่ย่อย ไร่ข้าวโพดทำได้ด้วยการพรวนหญ้าจะช่วยลดใช้สารตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน ส่วนสารที่ใช้กับนาข้าวทั่วไปนั้นก็ยังมีสารชีวภัณฑ์ ทางหน่วยงานราชการสนับสนุนให้เกษตรกรนำมาขยายเชื้อเอาเอง เราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไร เรื่องของแปลงเกษตรอินทรีย์ทุกแปลงที่นี่ก็ไม่ได้ใช้สารเคมี และก็ได้รับผลกระทบคือ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ราคาต่ำลง แต่ได้ผลดีก็คือต้นทุนการผลิตจะลดลงเช่นกัน ปกติแล้วถ้าใช้สารเคมีทั่วไปอาจจะได้ 800 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อไม่มีสารเคมีและอาจจะได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 600 ต่อไร่ และต้นทุนต่ำกว่ากันครึ่ง แต่ผลกำไรก็พอกัน

ส่วนการใช้สารทดแทนในนาข้าวมีหลากหลาย อาทิ น้ำหมักจากขี้ค่างควาสามารถ



สาคร ปากเกร็ด



ธีระชาติ เสยกระโทก



บุญส่ง นัมบอง

เข้าไปช่วยในเรื่องฮอร์โมนและไล่แมลงได้ ทั้งสองอย่างในตัวเดียวกัน และตัวที่ 2 คือฮอร์โมนยิด การนำพืชทอดทุกอย่าง อาทิ ผักบุ้งหน่อกล้วย หรืออะไรก็ได้แต่ที่ทอดยอดนำมาลั้บรวมกันและหมักใส่

รวมไปถึงน้ำหมักขี้หมูนำไปใช้เป็นฮอร์โมนทางใบ และฮอร์โมนไข่ เอาไว้ใช้ช่วยเร่งแบ่งหรือช่วยให้พืชติดดอกทำให้ผลผลิตนั้นมากขึ้น

ขณะที่ **ธีระชาติ เสยกระโทก** นายกสมาคม ชาวไร่มันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า หลังมีมติแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด ทำให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากยังไม่มีสารเคมีอื่นที่จะนำมาใช้ทดแทนได้ อีกทั้งสารที่ระบุว่าสามารถนำมาใช้ทดแทนได้นั้นก็มีราคาแพงกว่าของเดิม

ถึง 5 เท่าตัว กลายเป็นภาระอันหนักที่ทิ้งไว้ให้เกษตรกรชาวไร่มันต้องแบกรับไว้ ขณะนี้เริ่มมีเกษตรกรกักตุนสารเคมีที่ถูกสั่งห้ามกันไว้แล้ว แม้เสี่ยงกับการถูกจับก็ยอม ขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย หากมีการออกกฎหมายเทศบัญญัติห้ามใช้สารเคมีที่ถูกแบนมาบังคับใช้ในพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังอยู่เป็นจำนวนมาก สมัยหน้าก็คงจะไม่มีใครเลือกอีกแน่นอน

“ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนจากผลกระทบการแบนสารเคมีครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ได้แต่โยนให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติแบนสารเคมีรับผิดชอบเท่านั้น ทางสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา

สีมา อวยกเสนอให้มีการเลื่อนประกาศแบนสารเคมี 3 ชนิดนี้ออกไปก่อน ให้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ออกมาให้รอบด้านมากกว่านี้” ฮีระชาติกล่าว และว่า หากมีผลบังคับในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เกษตรกรคงจะพากันเลิกปลูกอ้อยปลูกมันจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวไร่แม่สุพรรณในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 2 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 8 ล้านตัน จะทยอยกันเลิกเพราะทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ไหว

ด้าน บุญส่ง นันทอง นายกษมาคม สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย กล่าวที่ จ.สุราษฎร์ธานีว่า ทางออกของเกษตรกรที่จะใช้เครื่องจักรแทนสารเคมี โดยเกษตรกรที่มีแปลงเกษตรขนาดเล็กสามารถใช้มีดพรวนกำจัดวัชพืชได้ หรือใช้เครื่องตัดหญ้าทั้งแบบสะพายหลังหรือแบบเดินตาม ส่วนเกษตรกรแปลงขนาดใหญ่แบบไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง สามารถใช้รถแทรกเตอร์ที่ออกแบบใช้โรเตอร์ให้ตายหญ้าได้ นอกจากนี้สามารถใช้วิธีฆ่าหญ้าแบบธรรมชาติ ใช้ฝ้ายคลุมบนพื้นหญ้า 15-20 วัน ขยับพื้นที่ไปเรื่อยๆ เมื่อวัชพืชหรือหญ้าต่างๆ ไมโครแบคทีเรียจะเหลืองเหี่ยวเฉาตายไปเอง วิธีนี้สิ้นเปลืองแรงงานน้อยมากถือเป็นการใช้แรงงานย่อยๆ

“ส่วนการใช้สารชีวภัณฑ์สามารถใช้ได้ อวยกขอร้องให้ทางรัฐลงมาดูแลอย่างเต็มที่ เพราะมีหลายตัวมากที่ผมได้ลองใช้เกลือแกงกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 นำมาผสมเกลือแกงอย่างละ 1 กิโลกรัม นำไปฉีดพ่นวัชพืชหญ้าตายได้ สามารถปรับใช้ตัวอื่นได้ตามความหลากหลายของวัชพืช แล้วแต่สัดส่วนเนื่องจากบริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน”

บุญส่งกล่าวอีกว่า ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐบาลต้องลงมาช่วยเหลือดูแลทั้งการลดภาษีเครื่องจักร เพื่อเข้าระบบได้เร็วขึ้น

ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตประชาชน

“ผมทำการปรับเปลี่ยนจากสารเคมีมาเป็น 10 ปีแล้ว ก่อนนี้เคยใช้เยอะมาก จากประสบการณ์มันทำลายทุกอย่างยิ่งใช้ต้นทุนยิ่งสูงจนเป็นหนี้ ตอนนี้พิสูจน์ได้ว่าธรรมชาติได้กลับมาในไร่นา กุ้งแม่น้ำกลับมา ปลาเล็กน้อยในท้องนากลับมา พืชที่ปลูกกินได้ปลอดสารพิษอย่างมั่นใจเพราะทำมาด้วยมือเอง” นายบุญส่งกล่าว

ด้านบวก ด้านลบ ของ ปารีณา ไกรคุปต์ ต่อ พลังประชารัฐ



ก รมณ์การถือครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่ หากมิใช่เป็นของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ หากมิได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐก็คงไม่ยึดเยื้อ เรือร้าง อย่างที่เห็นๆ กัน

เห็นๆ กันจากบทบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นๆ กันจากบทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันถือกันว่าเป็น “องค์กรอิสระ”

เพราะว่าที่ดินนี้เป็นของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ **เพราะว่า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เป็น ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ทั้งยังมีได้เป็น ส.ส.อย่างธรรมดา หากแต่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นกำลังสำคัญในทางการเมือง**

ต้ องยอมรับว่านับแต่พรรคพลังประชารัฐก่อรูปเป็นรัฐบาลเป็นฐานกำลังส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ถือเป็น “กำลัง” สำคัญ ไม่เพียงเป็นกำลังสำคัญในการหนุนเสริมเก้าอี้นายกรัฐมนตรี หากยังเป็นกำลังสำคัญในการออกไปต่อกรกับพรรคฝ่ายค้านในทางการเมืองอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง ไม่ว่าจะกับประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไม่ว่าจะกับพรรคอนาคตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกาะติดและตามราว้อย่างชนิดต่อเนื่องกับน.ส.กรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่

บ ทบาทเช่นนี้เองทำให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญภายในคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

ตรงไหนมีปัญหา มีอุปสรรค ก็ส่งเข้าไปแก้ ไม่เช่นนั้น ส่งคมก็คงไม่เห็นการเดินเข้าไปเป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินการปลดประธาน

ตรงนี้แหละทำให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มีภูมิคุ้มกัน **แม้กรณียึดครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่เป็นเรื่องที่โจ่งแจ้งมีหลักฐานจากการเสนอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.เป็นที่ประจักษ์แต่แต่ละหน่วยงานก็ไม่อาจแตะหรือทำอะไรได้**

ก ระนั้น ด้านหนึ่ง สังคมรับรู้ในจุดแข็งอันเป็นพลาภาพทางการเมืองของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อย่างแจ่มชัด แต่อีกด้านหนึ่ง สังคมก็รับรู้ในลักษณะเลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน

หากเป็นชาวบ้านธรรมดาติดคุกไปแล้ว แต่เมื่อเป็น น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ แต่เมื่อเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง กระทั่งมือแห่งกฎหมายมิอาจแตะได้

นี่คือกระบวนการ “สองมาตรฐาน” ที่เด่นชัดโจ่งแจ้งที่สุด

พันข้าวหอมมะลิที่สุดในไทย ตราฉัตรผุดแบรนด์..ฮักพะเยา

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ข้าวตราฉัตร) เผยว่า พื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่มีลักษณะเฉพาะของอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้บริโภค รู้จักข้าวหอมมะลิในพื้นที่ จ.พะเยา ให้มากขึ้น ข้าวตราฉัตรจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 พร้อมกับผลิตข้าวถุงลิมิเต็ดอี디션 แบรนด์ ฮักพะเยา

“เราเลือกพื้นที่นี้ เพราะสภาพดินในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ เป็นดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีส่วนประกอบจากหินภูเขาไฟและหินตะกอนชนิดต่างๆ ไหลมารวมกันในพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา



จากการตรวจสอบคุณภาพดินพบว่า จะมีแร่ธาตุต่างๆ มากมายที่ถูกพัดพามาจากแม่น้ำอิง ทำให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวเมล็ดยาวขาววาว หุงสุกมีกลิ่นหอมเมล็ดนุ่ม จนกระทั่งพาณิชย์ยกให้ข้าวหอมมะลิจากพะเยาเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย คุณภาพอันดับ 1 ประจำปี 2562”

ด้าน นายยงยุทธ พลฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี.อินเตอร์เทรด จำกัด เผยถึง

กระบวนการผลิตข้าวฮักพะเยา ใช้ระบบการผลิตข้าวคุณภาพด้วยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices หรือข้าว Q) เริ่มตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในแปลงนาให้ดีขึ้น ไม่มีสารตกค้าง คัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว กรมการข้าว พะเยา ซึ่งมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% มาเพาะปลูกบนแปลงนาของเกษตรกรสมาชิก ซึ่งมีพื้นที่ส่งเสริมจำนวน 20,171 ไร่ สมาชิกจำนวน 937 ราย เป้าหมายรับซื้อ 40,000 ตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 10,000 ตันข้าวสาร บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 259 บาท จำหน่ายที่เดอะมอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซีพีเฟรช มาร์เก็ต เซเว่น-อีเลฟเว่น แม็คโคร และช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 15 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 นี้.



'มัญญา' ลั่นพร้อมดูแลเกษตรกร ลดผลกระทบหลังเลิกใช้ 3 สารเคมี

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายทางพาราจังหวัดตราด จำกัด ที่อ.เขาสมิง จ.ตราด ว่า เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาการทำงาน และอยากเห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยต้องใช้หลักตลาดนำการผลิต สำรวจความต้องการของตลาด เพื่อให้สหกรณ์นำมาวางแผนผลิตสินค้าจากยางพารา เพื่อให้มีตลาดรองรับและขยายช่องทางเพิ่มขึ้น

รมช.เกษตรฯยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้ 3 สารเคมี ขอให้แต่ละสหกรณ์ทำรายละเอียดเสนอมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงความต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เพื่อนำไปบริการเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจความต้องการของสหกรณ์ทั่วประเทศ

“วันนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เบ็ดไม่ไขให้ปลา ดังนั้น หากต้องการให้รัฐช่วยเหลือหลังจากเลิกใช้ 3 สาร แล้วให้แจ้งมา เช่น

ต้องการรถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ เมื่อได้รายละเอียดจะได้มีมาตรการออกมาดูแลกัน ในฐานะที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้ ดิฉันจะดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด และที่ตราด ถือว่าติด 1 ใน 5 จังหวัด ที่ใช้สารเคมีมาก อยากให้เลิกใช้ เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว” น.ส.มัญญา กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า เบื้องต้นกรมเตรียมมาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้สหกรณ์ที่ต้องการนำไปบริการสมาชิก โดยจะเริ่มที่พืช 2 ชนิดก่อน ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมาตรการช่วยเหลือจะใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กรมสำรวจความต้องการของสหกรณ์ใน 2 กลุ่มพืช ภายใต้งบประมาณ 1.สหกรณ์เหล่านั้นต้องบริหารจัดการ และ 2.ประเภทเครื่องจักร ขนาดกำลังเครื่องจักร จำนวนที่ขอ ต้องสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดกรมทำรายละเอียดไว้แล้ว เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อเสนอคณะกรรมการที่รมช.เกษตรฯตั้งขึ้น ก่อนสรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์เสนอรมช.เกษตรฯ ต่อไป

'สุริยะ' ถก 3 สารพิษ 27 พย. นี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 พ.ย. นี้ จะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดถึงความคืบหน้าในการยกระดับสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งจะมีผลให้ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครอง โดยที่ประชุมจะสอบถามกรมวิชาการเกษตร ถึงเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการรองรับ และการศึกษาหาสารอื่นมาทดแทน

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผลการประชุมนั้นจะมีผู้คัดค้านมากกว่าเห็นด้วยที่จะยกระดับทั้ง 3 สารนั้น เรื่องนี้ก็ต้องนำมาหารือในรายละเอียดร่วมกันในที่ประชุมเช่นกันเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไป

นายกฤษณ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ถึง



ข้อเสนอแนะ 4 ข้อต่อการยกเลิกการใช้ 3 สารพิษในภาคเกษตรที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เพื่อให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด มีทั้งการอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อแปรรูป สามารถนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศอื่นที่ยังใช้สารทั้ง 3 ชนิด โดยกำหนดค่าความปลอดภัยของสารตกค้างตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้รัฐบาลต้องเร่งรัดมาตรการเยียวยา ชดเชยและชดเชยผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ครอบครองสารทั้ง 3 ชนิด เพื่อลดผลกระทบ, ศึกษาและวิจัยเพื่อหาสารทดแทนในการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร และ สนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย (จีเอพี) เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร

ก่อนหน้านี้รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือกลับมาซึ่งมีเพียงหนังสือหน้าเดียว โดยไม่มีรายงานมาตรการรองรับผลกระทบ ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ไปจัดทำ จึงประสานให้กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งแจ้งกลับมาเพิ่มเติม ส่วนผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่า มีผู้คัดค้านมากกว่าเห็นด้วย.

อลงกรณ์-ทูตไทยถก'เอฟเอโอ'

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพลพิศลิป สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นายชนนวรชัย เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (FAO/IFAD/WFP) ณ กรุงโรม เข้าเยี่ยมชมการเพาะและหารือกับ นายเดเนียล กุสตาฟสัน รองผู้อำนวยการใหญ่ เอฟเอโอ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงโรม

โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไทย และรวมว.เกษตรฯ ให้ความสำคัญในด้านเกษตรและประมงเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ไทยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาค ไทยเสนอโครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน” ผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน และการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม (IUU)

ด้านรองผู้อำนวยการใหญ่ เอฟเอโอ กล่าวชมเชยความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม-เศรษฐกิจ และแสดงความยินดีที่ผู้แทนไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS)



ร่วมหารือ - นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารวมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยนายพลพิศลิป สุวรรณชัย ผอ.กองประมงต่างประเทศ และนายชนนวรชัย เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (FAO/IFAD/WFP) ณ กรุงโรม อดีตลี เข้าเยี่ยมชมการเพาะและหารือกับนายเดเนียล กุสตาฟสัน รองผู้อำนวยการใหญ่ เอฟเอโอ ถึงความสำคัญในด้านเกษตรและประมง ซึ่งไทยพร้อมร่วมสนับสนุน



การเคารพกฎหมายช่วยให้บ้านเมืองสงบ.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562.....● “ธนูเทพ” เข้าประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน...เมื่อวันที่ 18 พ.ย. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการแน่นพระอุระ (อก) และพระหทัย (หัวใจ)



เต้นเร็ว คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 18 พ.ย.2562 เพื่อถวายการตรวจพระหทัยอย่างละเอียด ผลการฉีดสีของหลอดเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงพระหทัย พบว่ามีการตีบของหลอดเลือด 1 เส้น แต่ไม่จำเป็นต้องถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวด คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานปรับพระโอสถและขอพระราชทานให้ประทับพัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการตรวจรักษา รวมทั้งขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักกระยะหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน...ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยยั่งยืนนานตลอดไป ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า.....● จากกรณีปัญหา นักการเมือง และ ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ และมีการครอบครอง ที่ดิน ส.ป.ก.

โดยผิดกฎหมายล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ประกาศเสียงดังฟังชัด ต้องมีการ
ตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคนใดคน
หนึ่ง ทั้งนี้ได้สั่งการให้ คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) ดำเนิน

การเรื่องนี้ โดยนำกฎหมายวันแม่ปี แนวเขตที่ดินมาตราส่วน 1:4000 มาแก้ปัญหา
ที่ดินทับซ้อน ทั้งที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินรัฐ และที่ดินเอกชน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ดำเนินการ พร้อมยืนยันไม่ล่าช้าใจใดๆทั้งสิ้น แม้มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ถูกตรวจสอบ
เพราะถูกหรือผิด ต้องว่าไปตามกฎหมาย และถือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงอุปสรรค
ในช่วงที่ผ่านมา...ปัญหาเหล่านี้หมักหมมมานาน ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการใช้กฎหมาย
เข้มงวด ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายหมดประเทศแน่.....● ผ่างๆ...การ
แบน 3 สารพิษ เดินมาถึงจุดที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
คำสั่ง กรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายในตระกูล โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส พาราควอต
กำหนดให้ต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ในครอบครองภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศ
กำหนดให้วัตถุดังกล่าวเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 และให้ส่งมอบวัตถุอันตราย
ที่อยู่ในความครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้ง
ปริมาณครอบครอง โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป...
โปรดทราบโดยทั่วกัน.....● ส่วนปัญหาในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย
วิธีการกำจัด 3 สารพิษ ที่มีปริมาณรวมกันกว่า 3 หมื่นตัน รวมทั้งการกำหนด
สารตัวใหม่ ที่จะนำมาทดแทนเพื่อใช้ในการทำเกษตร เป็นเรื่องที่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะต้องทำให้เกิดความชัดเจน และไม่เกิดความเสียหายแก่
เกษตรกร เพราะไม่เช่นนั้นคงมีการฟ้องร้องกันถ้วนหน้า...ไม่เชื่อก็คอยดู
.....● สมาคมผู้เลี้ยงสุกร และ บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ผাগ
ชื่นชมรัฐบาล โดยเฉพาะ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ที่ช่วยผลักดันการอนุมัติงบประมาณระดับการป้องกันโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร (เอเอฟเอส) จำนวน 950 ล้านบาท ครอบคลุมค่าขดเซย ค่ารถกำจัดซาก ค่าห้องแล็บ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือและปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกว่า 2 แสนราย และยังเป็น การช่วยป้องกันรักษา อุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบ ที่มีมูลค่ากว่า 150,000 ล้านบาท...ทำดีทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ ก็ต้องให้กำลังใจ.....● สังกม ทั่วไป...21 พ.ย. 08.30 น. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลฯ● รุ่งทิพย์ ธีญวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตรวจสอบบัญชี เป็น

วิทยาการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี และการจัดทำบัญชีและรายงานรับ-จ่ายเพื่อพิสูจน์กับสรรพากร” ที่ห้องประกายเพชร โรมแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ 21 พ.ย. 09.00 น.● เชิญ ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า “124 ปี ทวีธาภิเศก ดอกแก้วผลิพราว เขียวขาวสัมพันธ์” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียนทวีธาภิเศก ที่โรงเรียน 23 พ.ย. 17.00 น. สอบถามและสำรองบัตร จิรัจกั 08-6993-1333 และ ถักษณั 08-3015-2951.....● ขอเชิญ นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 78 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “42 ปี สายใยสัมพันธ์ PK 78” ที่ห้องกั๊งหันลม เฮลท์ แคร่แอนด์ สปา อ่อนนุช ระหว่างซอย 86-88 วันที่ 23 พ.ย. ตั้งแต่ 18.00 น. ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ชัยฤทธิ 08-1825-8911 และ ณรงค์ศักดิ์ 08-1615-7845.....● ดร.วิษณุ พะลายานนท์ นายกสมาคมพัฒนาการ ท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดงาน “เขาใหญ่แฟร์” พบกับรางวัลยอดเยี่ยม และศิลปิน นักร้อง อาทิ สุนทร สุจริตฉันท์, ชมพู-พริตตี้ บริเวณแกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ 22-23 พ.ย.....● ศพ ชาติชาย รวมเมม บิดา ดร.จุฑาทิรณั รวมเมม พี่ชาย อ.ดวงพร ศสะสมิต ตั้งสวดศาลาใหญ่ วัดเขาพระศรี- สรรเพชรญาณาราม อ.อุ้ทอง จ.สุพรรณบุรี 19.30 น. ถึง 22 พ.ย. ฌาปนกิจ 23 พ.ย. 16.30 น.●

“สุนิว”